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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล       แก้วศิริ  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ   

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. รศ.ประสิทธ์ิ กิจจนศิร ิ รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 



๒ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ์  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รักษาการรองอธิการบดี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๙. ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๐. นายปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ 
๑๑. ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
คณะครุศาสตร ์

๑๒. ดร.ชิตินทรีย์ บุญมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
คณะครุศาสตร ์

๑๓. ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
คณะครุศาสตร ์

๑๔. ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
คณะครุศาสตร ์

๑๕. นางสาวภาวนา เพ็ชรพราย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๖. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ 

๑๗. ผศ.ศิริจันทร ์ เช้ือสุวรรณ อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม  
 
 - ไม่มี - 
 
 ๑.๒   เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเย่ียมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
ที่มีพระราชดําริให้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจัดต้ังขึน้ 
เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ังไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี ตําบลแม่ต่ืน อําเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครู ตํารวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน 
พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้านที่ เฝ้ารับเสด็จฯ และได้ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
ตามพระราชดําริ ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับผิดชอบในส่วนของ
ห้องสมุด และจัดอบรมครูเป็นรายกลุ่มวิชาและรายบุคคลในช่วงปิดภาคเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเด็กเล็ก เป็นต้น 
 จากน้ันทรงเสด็จฯ เย่ียมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2๒ ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครู ตํารวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน พระราชทาน 
ผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนราษฎร ทรงเย่ียมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดําริ ทอดพระเนตร
โครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น ในการน้ีอธิการบดีได้นําคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับเสด็จฯ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ  
 
  ๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดประชุมนานาชาติภายใต้โครงการ “120 ปี 

การฝึกหัดครูไทย ถวายองคร์าชนั ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผน่ดิน” 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดประชุมนานาชาติ ภายใต้โครงการ “120 ปี การฝึกหัดครูไทย 
ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพ่ือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 



๔ 
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ให้แพร่ขจรขจายไปยังนานาประเทศ ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไป ในด้านความเป็นเลิศด้านครุศึกษา 
และสุดยอดแห่งนวัตกรรมวิจัย โดยคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ใน ๔๐ แห่ง 
มานําเสนอ นอกจากน้ียังมีกลุ่มอุดมศึกษา ๑๐ ชาติ ในอาเซียนมาร่วมนําเสนอผลผลิตและผลงานวิชาการ
อาเซียนเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 
 ในการน้ีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของการฝึกหัดครูไทย ได้แก่ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม 
๒. นายทินกร นําบุญจิตต์ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ  
 
 ๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๓.๑ กําหนดการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการสถาบนั/สํานกั จํานวน ๗ ตําแหน่ง 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีและ
ผู้อํานวยการ จํานวน ๗ ตําแหน่ง บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละชุดดังกล่าว ได้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ  
ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยออกประกาศกําหนดการและขั้นตอนการสรรหาเผยแพร่ไปเป็นการทั่วไปแล้ว ซึ่งจะ
นําเสนอผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ กําหนดการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวน ๗ ตําแหน่ง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  
ได้มีการพิจารณาโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ
โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้ดําเนินการปรับปรุงโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยี



๕ 
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อุตสาหกรรมที่เสนอในคร้ังน้ี ให้มีความสมบูรณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ 
โดยเฉพาะในเรื่อง (๑) แผนการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีความชัดเจนทั้งในเรื่องที่ต้ัง อาคาร
สถานที่ พ้ืนที่ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร (๒) การปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และ
การพัฒนาหลักสูตรที่จะเปิดสอนในอนาคต (๓) ทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติมทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ 
บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น น้ัน 

บัดน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอโครงการจัดต้ัง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 
๑. เอกสารที่นําเสนอโครงการยังขาดความชัดเจนในเรื่องของสถานที่ ในเอกสารที่นําเสนอ 

มีทั้งที่ระบุว่าอยู่ที่วิทยาเขตแม่สาและบางส่วนก็ระบุว่าอยู่ที่วิทยาเขตเวียงบัว รวมทั้งรายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏ
ในเอกสารไม่น่าจะพอเพียงกับการจัดต้ังเป็นคณะ ความต้องการต่าง ๆ ไม่ได้ปรากฏในโครงการ แต่กลับไป
ปรากฏอยู่ในบันทึกการประชุมของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกับการใช้คํานําหน้าช่ือ 
ที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกมีการบันทึกคํานําหน้าช่ือว่า “คุณ” ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง ถ้าหากไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ ควรใช้คําว่า “นาย นาง หรอืนางสาว” เป็นต้น 

๒. ควรให้ความสําคัญกับการทําวิจัย (Research) ซึ่งขณะน้ีนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปหา Demand size และ Supply size  
โดยในระยะเวลา ๑ ปี ต้องการแพทย์ก่ีคน ต้องการนักวิทยาศาสตร์ก่ีคน ต้องการนักวิศวกรรมศาสตร์ก่ีคน 
แล้วจึงจะผลิตออกไป ไม่ใช่ผลิตโดยไม่ได้ดูความต้องการของตลาด ซึ่งเด็กจะดีได้ครูต้องเก่งและดี และ
เครื่องมือต้องดีด้วย 

๓. ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายใน
กําหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนทั้งในเรื่องของบุคลากร มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ และ งบประมาณ แต่เมื่อ
พิจารณาโครงการแล้วหลายประเด็นอาจจะไม่สอดคล้องหรือมีความชัดเจน เช่น เรื่องคุณภาพมาตรฐานของ
จํานวนนักศึกษากับจํานวนอาจารย์ ถ้าหากว่ารับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๔๕๐ คน ระยะเวลา ๔ ปี จะรวม
เป็น ๑,๘๐๐ คน ในขณะท่ีจํานวนอาจารย์มี ๒๕ คน หารเฉลี่ยแล้วสัดส่วนตํ่ามาก โดยเฉพาะเป็นวิชาที่เป็น 
Hands On ถ้าหากเสนอไป สกอ. เกรงว่าจะลําบาก จึงควรกลับไปพิจารณาทบทวน ซึ่งในเรื่องของบุคลากร
ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่รับผิดชอบให้นําไปเบิกจากงบประมาณแผ่นดินได้ รวมถึงงบประมาณครุภัณฑ์ด้วย 
จึงควรพิจารณาให้รอบคอบมากกว่าน้ีเน่ืองจากจะเป็นภาระผูกพันอีกมากทั้งเรื่องคุณภาพวิชาการและอ่ืน ๆ 

๔. ควรมอบหมายให้คณะกรรมการชุดที่จะพิจารณาโครงสร้างองค์กรช่วยพิจารณาในภาพรวม 
ทั้งมหาวิทยาลัยว่าถ้าหากจะต้ังคณะเพิ่มจะสอดคล้องหรือไม่ ถ้าหากอนุมัติแล้วไม่เรียบร้อยจะก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาอีกมาก ทั้งเรื่องคน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  

๕. โดยหลักการคิดว่าควรมีกองนโยบายและแผนเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องด้วย ควรนําผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการเขียนโครงการที่จัดต้ังคณะให้สมบูรณ์ เน่ืองจากเอกสารเล่มน้ีที่นําเสนอยังขาดในส่วนของ
รายละเอียดต่าง ๆ อีกค่อนข้างมาก และถ้าหากย้อนกลับไปให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทบทวนก็คง
กลับมาเหมือนเดิม ควรให้ผู้ที่ชํานาญการช่วย อาจจะแต่งต้ังคณะทํางานพิเศษขึ้นมาเร่งรัดดําเนินการ และนํา



๖ 
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ตัวอย่างของการจัดต้ังคณะที่สมบูรณ์มาประกอบเพ่ือจัดทําโครงการดังกล่าว ถ้าหากส่งโครงการน้ีไป สกอ.  
ในลักษณะน้ีคงยากที่จะผ่าน 

๖. มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดต้ังคณะ มีอะไรบ้าง บุคลากร และเรื่องต่าง ๆ เป็น
อย่างไร เพ่ือจะได้นําสิ่งที่มีมาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากถ้าหากจัดต้ังขึ้น
แปลว่ามหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนตามที่ควรจะเป็น เพราะตอนน้ีจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว หากมีคณะต้อง
มีสํานักงานคณะ ซึ่งขณะน้ียังไม่มี เพ่ือให้มีข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจะมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้พัฒนาเพ่ือให้ได้
มาตรฐานแน่ ๆ เป็นสิ่งจําเป็น ดังน้ันจึงไม่ควรส่งกลับไปยังคณะให้แก้ไข ควรหาผู้มีประสบการณ์เพ่ือมาช่วย
วิเคราะห์และเขียนโครงการดังกล่าว 

๗. เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการเปิดคณะนี้ขึ้นมาเพ่ือที่จะนําเสนอเทคโนโลยีที่แปลก แหวก และ
ยอดเย่ียมที่สุดในการทําอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นน้ันก็หมายความว่าเทคโนโลยีที่คณาจารย์จะนําเข้า
มาสอนต้องสุดยอด ณ วันน้ีทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมองในมิติของธุรกิจ ลูกค้าคือใคร เมื่อเรียนจบแล้วจะไปสมัคร
งานที่ไหน หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่เป็นแหล่งผลิตพร้อมที่จะมารองรับหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคิดในเบ้ืองต้นของ
การเปิดคณะใหม่ขึ้นมา ดังน้ัน ในรายละเอียดของโครงการน้ีควรเพ่ิมเติมอีกมาก โดยเฉพาะต้องตอบโจทย์ 
ดังที่กล่าวไว้ให้ได้และชัดเจน 

๘. มีข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี  (๑) เรื่องที่ต้ัง เป็นความท่ีเขียนหรือบอกตรง ๆ ไม่ได้ จริง ๆ แล้ว คณะน้ี
มีเป้าหมายจะไปอยู่ที่แม่สา แต่ไปไม่ได้เพราะแม่สายังมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการอยู่และกลับเข้ามา 
ในวิทยาเขตเวียงบัวไม่ได้เช่นกัน ดังน้ันคณะเปิดใหม่น้ีต้องอยู่ที่เดิมไปก่อน ขณะนี้ได้ก่อสร้างอาคารแบบ
ช่ัวคราวจํานวน ๒ หลัง เพ่ือเก็บเคร่ืองจักรกลหนักไปก่อน แล้วทําให้ส่งผลต่อการใช้ค่อนข้างมากเพราะห้อง 
ที่ใช้เป็นห้องเก็บเท่าน้ันไม่มีพ้ืนที่ใช้สอย พ้ืนที่แคบ เวลาจะใช้ก็ลําบากเพราะต้องใช้พ้ืนที่ประมาณ ๔ หลัง  
แต่สิ่งที่ต้องดําเนินการก่อนคือก่อสร้าง shop เพ่ือให้เครื่องจักรกลหนักได้ทํางาน หรือเพ่ือใช้งาน ขณะนี้ 
อดีตอธิการบดีได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือก่อสร้างบริเวณช้ันล่าง จํานวน ๒ อาคาร ที่สามารถเป็น Knockdown 
เพ่ือเคลื่อนที่ได้ ซึ่งต้องรอให้นักศึกษาที่วิทยาเขตแม่สากลับมาที่วิทยาเขตเวียงบัวเสียก่อน (๒) จํานวนบุคลากร
เป็นเง่ือนไขตามประกาศว่าต้องไม่เป็นภาระในการเพิ่มเติมอะไรท้ังสิ้น ดังน้ัน เมื่อไม่เพ่ิมเติมก็แสดงว่า 
คงจํานวนเท่าเดิมหรือไม่ น่ันคือ โครงการต้องมีเพ่ิมแต่ในประกาศไม่ให้เพ่ิม  

๙. ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย คณะน้ีควรจะอยู่ที่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มีป้ายต้ังไว้
เรียบร้อย ไม่ใช่วิทยาเขตแม่สา การที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพน้ันคงไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนหรือ 
ไม่เปลี่ยนคณะ ประเด็นสําคัญคือนักศึกษาที่รับไปแล้วและกําลังจะรับใหม่ควรทําให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ อย่างกรณีครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้ใช้ทําไมถึงมีเหตุการณ์แบบน้ี ซึ่งไม่
ควรเกิดขึ้นควรพัฒนาอาคารเพื่อให้ใช้งานครุภัณฑ์ให้ได้ ครุภัณฑ์ต้องนําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้
บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น   

๑๐. คณะน้ีเห็นความจําเป็นว่าควรจะต้องต้ัง แต่มีประเด็นที่ค่อนข้างกังวล คือ (๑) คุณภาพของ
นักศึกษา (๒) การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการ (๓) งบประมาณที่ต้องบริหารจัดการเอง หากพิจารณา
โครงการน้ีแล้วจะเห็นว่าเป็นการเขียนตามแบบฟอร์มเท่าน้ัน แต่ยังไม่เห็นทิศทางที่จะหารายได้เลี้ยงตนเองได้ 
ส่วนเรื่องที่ต้ังต้องยอมรับว่าตอนน้ีเรามีความลําบากจริง ๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ติดขัดไปหมด จึงควรไปต้ังที่วิทยาเขต 
สะลวง-ขี้เหล็ก แต่ก็ยังไม่มีทิศทางชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่  

๑๑. สาระสําคัญไม่ได้อยู่ที่การเขียน สาระสําคัญอยู่ที่ concept ว่าเราจะเอาอย่างไร เครื่องไม้
เครื่องมือจะเอาอย่างไร จะหาเงินมาจากไหน หาก concept ไม่ชัด เขียนอย่างไรก็ไม่ชัด 



๗ 
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๑๒. ความจําเป็นในการจัดต้ังคณะก็ยังคงมีความจําเป็นอยู่ และล่วงเลยเวลามา ๑๐ กว่าปีแล้ว 
สถานที่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ๒๐๐ – ๓๐๐ ไร่ ที่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ซึ่งเตรียมไว้นานมากแล้ว จึงขอเสนอ
ทางออกว่าให้ทําโครงการออกเป็นระยะ โดยระยะที่ ๑ ปรับห้องปฏิบัติการ โดยมีลักษณะเป็น knockdown 
ไป แต่เป้าหมายปลายทางคือจัดต้ังคณะ ใช้งบประมาณของตนเอง ปรับภายในเท่าที่จําเป็น ดังน้ัน ถ้าหากจะ
เขียนโครงใหม่ให้เป็น ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๓ มีเป้าหมายอยู่ที่สะลวง-ขี้เหล็ก ส่วนการเสนอของบประมาณ
แผ่นดินหลายแหล่งมีเทคนิค โดยขอเป็นอาคารเรียนแต่ไม่ระบุขอต้ังคณะใหม่ ซึ่งแผนต้องมี ๒ แผน คือ 
แผนภายในและแผนที่จะเสนอขอ โดยเขียนให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

๑๓. สนับสนุนให้ไปสะลวง-ขี้เหล็ก เน่ืองจากมีพ้ืนที่กว้างขวาง รวมทั้งวิทยาเขตแม่สาน้ัน คณะ
วิทยาการจัดการมีโครงการที่จะจัดทําเป็นศูนย์ฝึกอบรม 

๑๔. เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาที่มีอยู่เดิมแล้ว และจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว เครื่องมือมีอยู่แล้ว 
เพียงแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการเคร่ืองมือ อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ดังน้ัน ควรทําโครงการเป็นระยะ 
ระยะที่ ๑ ควรปรับปรุงการเรียนการสอน เครื่องมือ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากจําเป็นว่าต้องสร้างขึ้นมาตรงไหน 
อย่างไร ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ จะทําอย่างไร ค่อย ๆ ขยับไป จะดีกว่าที่จะจัดต้ังเป็นคณะหรือไม่ ซึ่งจริง ๆ แล้ว 
การต้ังเป็นคณะไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้ เพราะปัญหาอยู่ที่บุคลากร เครื่องมือ การบริหารจัดการ 
ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องจัดต้ังเป็นคณะก็ได้ มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพ่ือช่วยคณะว่าจะ
ดําเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้การบริหารวิชาการมีคุณภาพ และเมื่อต้ังคณะแล้วอยากเห็นว่าคณะน้ีมีจุดเน้น
ด้านใด เราต้องการพัฒนาคนไปทางไหน ให้ชัดเจน หากทําได้อย่างน้ันแล้วเราไม่ใช่เป็นคณะเหมือนที่อ่ืน  
แต่เป็นคณะที่มีความพิเศษ หากเป็นไปได้ควรเจรจาร่วมมือกับทางอุตสาหกรรม และสร้างบัณฑิตเฉพาะด้าน 

๑๕. เดิมต้ังเป้าหมายที่จะไปสะลวง-ขี้เหล็ก แต่ต่อมาพอมีการก่อสร้างอาคาร ๑๕ ช้ันในวิทยาเขต
เวียงบัว ทําให้ไม่มีเป้าหมายท่ีช้ีชัดว่ามหาวิทยาลัยจะไปในทิศทางใด จะย้ายไปที่วิทยาเขตสะลวงตามแผนเดิม
หรือไม่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ ส่วนบริการ และ คณะวิทยาการจัดการ ต้องมาจัดการศึกษาอยู่ใน
พ้ืนที่วิทยาเขตเวียงบัวเพ่ือที่จะใช้งานในพ้ืนที่น้ีอย่างเต็มศักยภาพ  ส่วนวิทยาเขตแม่สาก็ไม่ควรทิ้งไว้ ดังน้ัน  
คณะที่มีขนาดไม่ใหญ่มากควรไปอยู่ที่น่ัน จึงมาลงตัวที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เป็นอย่างน้ีก็เน่ืองจาก
ความไม่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย จริง ๆ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแต่ขอความชัดเจน 

๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีรับสั่งว่าคิด makromacro แต่ให้ทํา mikromicro ถึงจะ
ประสบความสําเร็จได้ ในการต้ังคณะทํางานน้ัน มหาวิทยาลัยควรเชิญภาคเอกชนมาร่วมด้วย เช่น ปูนซีเมนต์ไทย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซีพี เน่ืองจากมีประสบการณ์ค่อนข้างมาก และจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อมหาวิทยาลัย 

๑๗. มหาวิทยาลัยมีที่ดินมากเกินไป ที่จริงเร่ืองน้ีเคยปรึกษากันมาพอสมควร จึงควรทบทวนว่า 
ในอนาคตข้างหน้าที่ชัดเจน พ้ืนที่วิทยาเขตเวียงบัว วิทยาเขตสะลวง และวิทยาเขตแม่สาจะเป็นอะไร  
คณะอะไร และเพราะอะไร หากจะทําอะไรควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ลูกค้าในบริบทที่เก่ียวข้องต้องชัดเจน 
ทีมงานของเรามีศักยภาพ เรามีแผน และมีความเสี่ยง อย่างไร ควรคิดและทําแบบบูรณาการ และ 
มหาวิทยาลัยควรทํา MOUบันทึกข้อตกลงกับบริษัท และดึงขอให้บริษัทมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้วย  

๑๘. สภามหาวิทยาลัยควรเห็นชอบในหลักการระยะแรก เรื่องให้คณะกลับไปปรับปรุงในส่วนของ
งบประมาณ ปรับเล่มน้ีด้วย ส่วนในระยะต่อ ๆ ไป ก็ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง   

๑๙. สนับสนุนให้มีการทบทวนเก่ียวกับพ้ืนที่วิทยาเขตต่าง ๆ ว่ามีแผนการดําเนินงานในระยะยาว
ต่อไปอย่างไร  



๘ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒๐. เอกสารโครงการท่ีนําเสนอเล่มน้ีมีอะไรบ้าง แค่ไหน อย่างไร เน่ืองจากงบประมาณรวมก็ไม่ระบุ
ว่าเท่าไร จึงไม่ทราบว่าต้องการเท่าไร และนํามาจากแหล่งใด จะต้องเป็นงบประมาณเงินรายได้ หรืองบประมาณ
แผ่นดิน ถ้าหากใช้งบประมาณเงินรายได้เพียงอย่างเดียวมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนได้หรือไม่ 

๒๑. ขณะนี้จําเป็นในเร่ืองของครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน ควรแยกตามสาขาว่าที่มีอยู่คืออะไร 
และต้องการเพ่ิมเท่าไร รวมถึงใช้งบประมาณเท่าไร มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาครุภัณฑ์อันดับแรกที่ต้องการ
เร่งด่วนคืออะไร ขณะเดียวกันต้องใช้พ้ืนที่เท่าไรที่จะสามารถวางครุภัณฑ์เพ่ือใช้ต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงโครงการจัดต้ัง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกําหนดแผนดําเนินการเป็นระยะ ๆ โดยในระยะที่ ๑ อาจจะเป็นการพัฒนา 
เรื่องการจัดการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ จนไปถึงระยะสุดท้ายคือการจัดต้ังเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องมีจุดเน้นและเป้าหมายที่ชัดเจน 
 ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาเรื่องสถานที่ต้ังของคณะต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 
 ๓. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องคุณภาพเชิงวิชาการ ในเรื่องจํานวนนักศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงมาก ควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เห็นภาพโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังแนวทางการแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยอาจนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือช่วยพิจารณาก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  ๔.๑.๑ การพัฒนาหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันภาษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทําให้กรรมการประจํา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการจํานวนสองคนว่างลง  

บัดน้ี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ และ ข้อ ๙ เรียบร้อยแล้ว 
ผู้อํานวยการจึงนํารายช่ือเสนออธิการบดีเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 



๙ 
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รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๒ ราย รายละเอียด
ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ รองผู้อํานวยการ เป็น กรรมการ 
๒. นางสาวอิสริยาภรณ์ แสงปัญญา รองผู้อํานวยการ เป็น กรรมการ 
ทั้งน้ี รายท่ี ๑ ต้ังแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และรายที่ ๒ ต้ังแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
 
  ๔.๒.๒ แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ แทนตําแหนง่ที่ว่าง 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 
๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑ ราย ขอลาออกจากตําแหน่ง จึงทําให้
พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๒๑  
วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ดังน้ัน เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย
จึงได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาวิชาการจึงนํารายช่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ 
สภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสภาวิชาการ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ปกีารศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๒๗ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความ 
ในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 
  



๑๐ 
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สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  ระดับปริญญาตรี ๒๗ คน 
   รวม ๒๗ คน 
 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒๗ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 
  ๔.๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ดร.อัจฉรียา กสิยพัท อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์นําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้พัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ถ้าหากเป็นหลักสูตรใหม่ต่อไปควรพิจารณาว่า (๑) สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และทิศทางของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งถ้าเปิดหลักสูตนรมากก็จะย่ิงทํางานยาก (๒) จุดเน้นของหลักสูตร 
ต่างกับที่อ่ืนหรือไม่ อย่างไร ถ้าหากเหมือนกันมีเปิดแล้วก่ีแห่ง  ดังน้ัน เหตุผลและความจําเป็น ความพร้อมด้าน
คณาจารย์ สถานที่ ต้องชัดเจน 

๒. ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ขอให้มหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ พิจารณาด้วยว่านโยบาย 
ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่จะทําเป็นขั้นตอนเดียว หรือสองขั้นตอน หากสองข้ันตอนแปลว่าต้องนําหลักการ
ขึ้นมานําเสนอก่อน เหตุผลและความจําเป็นอย่างไร สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยหรือไม่ และทิศทาง
หลักสูตรเป็นอย่างไร มีที่ใดเปิดแล้ว ความคาดหวังของลูกค้าอยู่ที่ใด และเร่ืองความพร้อม คณาจารย์ อุปกรณ์
และสถานที่ เป็นอย่างไร และหากไม่พร้อมได้มีแผนรองรับไว้หรือไม่ว่าจะทําอย่างไรต่อไป และสุดท้ายคือ
โครงสร้างหลักสูตร โดยอาจจะไม่จําเป็นต้องนําเสนอรายละเอียดในรายวิชา เพ่ือให้เป็นภาพว่าเราควรจะเปิด
หลักสูตรน้ีหรือไม่ ในการเสนอจะทําอย่างไร ขอให้สภาวิชาการพิจารณาตามความเหมาะสม 



๑๑ 
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๓. ควรให้ความสําคัญกับจุดเน้นของหลักสูตรน้ี หรือถ้ามีที่อ่ืนเปิดอยู่ หลักสูตรน้ีของมหาวิทยาลัย
ต่างจากที่อ่ืนอย่างไร ควรเขียนในวัตถุประสงค์ด้วยจะได้เห็นชัดเจนว่าไม่เหมือนที่อ่ืนอย่างไร เน่ืองจาก
วัตถุประสงค์ที่เขียนมามันกว้างและธรรมดา ไม่มีอะไรแตกต่างจากที่อ่ืนเท่าไร และในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนควรสอดคล้องและสะท้อนออกมาด้วย 

๔. หลักสูตรน้ีของมหาวิทยาลัยเน้นเก่ียวกับการกีฬาและการออกกําลังกายเป็นหลักโดยใช้
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการท่ีจะประยุกต์ให้การกีฬาเป็นเลิศ ในขณะที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เน้นส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก  

๕. เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาโท สกอ. จะตรวจสอบเรื่องผลงานวิจัยของอาจารย์อย่างมาก 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบผลงานวิจัยให้เป็นปัจจุบันและไม่เป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของ 
การรับปริญญา 

๖.  มีความเป็นห่วงเร่ืองงบประมาณ  เน่ืองจากงบประมาณค่อนข้างน้อย ไม่แน่ใจว่าในเชิงบริหาร
หลักสูตร งบประมาณที่วางกรอบไว้จะเพียงพอหรือไม่ รายรับจะรับจากค่าลงทะเบียนอย่างเดียว คิดว่า
นักศึกษาลงทะเบียนต่อหัว ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี  และงบประมาณด้านรายจ่าย งบดําเนินการไม่มีทั้ง ๓ ปี 
ค่าครุภัณฑ์มีปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงไม่แน่ใจว่าในเชิงบริหารจัดการงบประมาณเท่าน้ีจะเพียงพอหรือไม่  
ควรพิจารณาให้รอบคอบมากย่ิงขึ้น 

๗. หลักสูตรน้ีสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ คือ การส่งเสริมสุขภาพ 
น่าจะไปได้ เน่ืองจากจะทํากับมวลชนด้วย ซึ่งดีมาก และควรปรับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และปรับกระบวนการ
ให้สอดคล้องกับเรื่องน้ีจริง ๆ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายให้คณะครุศาสตร์พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
นําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  ๔.๓.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการนําเสนอท่ีประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ .  ๒๕๕๖ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
  



๑๒ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่น หรือจิตตปัญญา 
แต่ว่าในส่วนเลือกของวิชาบังคับโอกาสท่ีนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มต่าง ๆ จะได้เลือก
อีกหน่ึงวิชาที่พัฒนาขึ้นใหม่ ควรให้โอกาสนักศึกษาเลือกเองอย่างอิสระ 

๒. เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่างชาติ แต่สอนเป็นภาษาไทย ดังน้ันจึงควรแก้ไขเกณฑ์
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ควรระบุไปด้วยว่ามีเกณฑ์การวัดระดับการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็น 
สิ่งจําเป็นต้องระบุลงไปด้วย  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
นําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  ๔.๓.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เช้ือสุวรรณ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการนําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณา
ให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ .  ๒๕๕๖ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่างชาติ แต่สอนเป็นภาษาไทย ดังน้ัน จึงควรแก้ไขเกณฑ์
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ควรระบุไปด้วยว่ามีเกณฑ์การวัดระดับการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งเป็น 
สิ่งจําเป็นต้องระบุลงไปด้วย ควรปรับหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาเน่ืองจากไม่ตรงกัน และการเปรียบเทียบ 
ตารางเปรียบเทียบ ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ว่างานวิจัยไม่ได้ระบุว่าตีพิมพ์ที่ไหน นําเสนอผลงาน
ที่ไหน หรือได้รับทุนวิจัยจากที่ไหน 

๒. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าเรียน มีการสอบภาษาไทยสําหรับนักศึกษาหรือไม่ หากมีการสอบ
ภาษาไทยสําหรับเด็กต่างชาติ ก็ไม่จําเป็นต้องกําหนดในคุณลักษณะ 



๑๓ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. การเขียนมีหลายแบบ จะเขียนให้กว้างหรือเจาะจงก็ได้ ถ้าหากเขียนกว้าง ๆ ก็อาจจะเขียนว่า 
สอบผ่านการสอบภาษาไทยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ว่ามีเง่ือนไขว่าต้องสอบให้ผ่าน ซึ่งอาจจะไม่โยงกับ
ภาษาไทยระดับมาตรฐานต่าง ๆ ก็ได้ ต้องระบุให้ชัด จะได้ทราบว่าก่อนเข้าเรียนภาษาไทยเป็นอย่างไร 

๔. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญอาจารย์พิเศษมาจากต่างประเทศ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอ 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  ๔.๓.๕ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นางสาวภาวนา เพ็ชรพราย อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นําเสนอท่ีประชุมว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็น และมีมติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

ดังน้ัน จึงนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
นําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
  ๔.๓.๖ รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

สู่ความเป็นเลศิ (EdPEx) 
 

รองศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานมาตรฐาน 
และประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปี ๒๕๕๕ แล้วน้ัน 

บัดน้ี ได้สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๔ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. ขณะนี้เรื่อง EdPEx ที่มหาวิทยาลัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการอยู่สามารถดําเนินการได้
เพราะไม่ได้เป็นคณะ และใช้การประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน EdPEx ได้ และคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เป็นหน่วยงาน 
นําร่องของมหาวิทยาลัย  

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าในการจะเข้า EdPEx คงไม่สามารถเข้าในระดับมหาวิทยาลัย ได้  
แต่ควรพิจารณาว่าหน่วยงานใด คณะใด ควรเร่งเข้าสู่กระบวนการ EdPEx  

๓. ความก้าวหน้าของหน่วยงานนี้ที่เห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้าง เน่ืองจากในรายงานนี้ไม่ชัด และ
ไม่ได้ระบุไว้ 

๔. ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น่าจะเป็นการผลิตครู หากจะนําเรื่องอ่ืนเป็น
เลิศคงยาก ทุกคนยอมรับว่าเด็กจะเก่งไม่ได้หากครูไม่ดีและเก่ง หากครูไม่ดีและเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏต้อง
รับผิดชอบ เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู ซึ่งทุกคนต่างรู้กันว่าต้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยควรเริ่มที่คณะใดคณะหน่ึงก่อน ไม่ควรเริ่มทั้งหมด ควรเอาหน่ึงคณะเพ่ือนําร่อง 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ....  ให้คณะกรรมการยกร่างฯ พิจารณาโดยท่ี (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการยกร่างฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบน้ีเสร็จแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา  
(ร่าง) ระเบียบฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ พ.ศ. .... 
รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบที่นําเสนอ  
 
  



๑๕ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 

 
  ๔.๕.๑ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรพัย์สนิของมหาวิทยาลัย 
จํานวน ๓ โครงการ 

  (๑) โครงการร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
(๒) โครงการน้ําด่ืมล้านนา วงเงิน ๒,๔๘๓,๖๔๐ บาท 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน  
๒ โครงการ ดังน้ี 

(๑) โครงการร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
(๒) โครงการนํ้าด่ืมล้านนา วงเงิน ๒,๔๘๓,๖๔๐ บาท 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๘ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ โครงการ ดังกล่าว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. โรงงานนํ้าด่ืมจะมีแนวทางดําเนินการอย่างไร ควรจะมีการวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการน้ี 
เน่ืองจากรายรับลดลง ควรปรับปรุงการบริหารและการบริการ ไม่ควรปิดกิจการ ที่ผ่านมาเป็นกิจการที่มีรายได้
ค่อนข้างดี จึงขอให้ช่วยวิเคราะห์และหาทางพัฒนา เน่ืองจากโรงงานนํ้าด่ืมเป็นต้นแบบในการผลิตนํ้าด่ืมแห่งแรก
และมีการพัฒนาขึ้นโดยลําดับ ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างดี ทํารายได้ปีละไม่ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่าทําไมถึงลดลง 

๒. โครงการน้ีเกิดขึ้นจาก (๑) สวัสดิการของคณาจารย์ และ (๒) การหารายได้ ซึ่งควบคู่กันไป  
สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบริหารจัดการ สิ่งที่เป็นผลตามมาคือความไม่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ 
การเปล่ียนมาผลิตขวดพลาสติกขนาดเล็ก หากเป็นเรื่องของสวัสดิการในส่วนของบุคลากรควรให้โควตา
ครอบครัวละไม่เกิน ๖ ขวด ต่อเดือน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมหาวิทยาลัยปล่อยปละละเลย ปล่อยให้มีการค้าขาย
อย่างอิสระโดยคนทั่วไปมารับขวดใหญ่ในปริมาณมากแล้วนําไปปรับขายโดยนําไปกรอกใส่ขวดพลาสติกขนาดเล็ก 



๑๖ 
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มหาวิทยาลัยยกเลิกสวัสดิการตรงส่วนน้ีไปไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาระบบการบริหารล้มเหลวโดยส้ินเชิง
และไม่มีการปรับ  
 ๓.  มหาวิทยาลัยมีแผนธุรกิจหรือไม่ แผนธุรกิจสําหรับบริหารจัดการนํ้าด่ืมล้านนา มหาวิทยาลัย
ควรมีบริหาร บริการ แต่ไม่ควรให้ฟรี ควรจะมีส่วนลด แต่ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน 

๔.  เรื่องน้ีเริ่มดําเนินการโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มต้นจากถังขนาด  
๒๐ ลิตร และ ๑๐ ลิตร ได้กําไรปีละหลักแสนบาท ไม่มีการจ้างบุคลากร ดําเนินการกันเองในภาควิชาเคมี  
มีอาจารย์และนักศึกษาช่วยกัน ทรัพย์สินเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียว ต่อมามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารเอง
ผ่านมาระยะเวลาหน่ึง จนกระท่ัวถึงวันหน่ึงผลิตเฉพาะขวดพลาสติกขนาดเล็กเท่าน้ัน ไม่มีจําหน่วยทั่วไป ทําให้
เกิดปัญหา ลูกค้าที่ซื้อคูปองชนิดถังขนาด ๑๐ และ ๒๐ ลิตร ไว้แล้ว ทําอย่างไร เน่ืองจากถังขนาด ๑๐ ลิตร 
และ ๒๐ ลิตร มีค่ามัดจํา ซึ่งจ่ายเงินและมีใบเสร็จเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะแก้ปัญหาเรื่องน้ีอย่างไร เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยยกเลิกโดยไม่ได้วางแผน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของโครงการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ โครงการ 

(๑) โครงการร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
(๒) โครงการนํ้าด่ืมล้านนา วงเงิน ๒,๔๘๓,๖๔๐ บาท 

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของโครงการน้ําด่ืมล้านนา 
และข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  ๔.๖.๑ การปรับค่าจ้างและคา่ครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ กิจจนศิริ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการและนําเสนอขอปรับอัตราค่าจ้างและค่าครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเริ่มดําเนินการในเรื่องน้ีมาต้ังแต่ช่วงปลายปี ๒๕๕๕ ก่อนอธิการบดี 
คนใหม่เข้าดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ได้พิจารณาเรื่องน้ีในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องน้ีในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 ในขณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ 
ว ๑๕๘๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการ
ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
๗๙ แห่ง ตามวิธีการคํานวณที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้ดําเนินการจัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๗ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย  
๑. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยปรับค่าจ้างและค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
๒. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาข้อมูลการปรับค่าจ้างและค่าครองชีพสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการหารือร่วมกับอธิการบดีแล้วนําเสนอรายช่ือ
กรรมการเพ่ือให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยดําเนินการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวนหน่ึงคน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
เพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ได้พ้นจากตําแหน่ง
ต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลทําให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระสามปี ทําให้ตําแหน่งของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง 

ดังน้ัน เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

บัดน้ี อธิการบดีได้เรียกประชุมผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  
เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ อธิการบดีจึงประกาศผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร คือ รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ รองอธิการบดี ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยจะอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีผลทําให้รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ กิจจนศิริ รองอธิการบดี 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
 ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะครศุาสตร์  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดี 
คณะครศุาสตร์ 



๑๘ 
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 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของคณะครุศาสตร์ในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  
โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 ๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง เป้าหมายและแผนพัฒนา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในช่วงสี่ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 ๕.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง เป้าหมายและแผนพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในช่วงสี่ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๑๙ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
 ๕.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง เป้าหมายและแผนพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการ ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงสี่ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 
 
 ๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง เป้าหมายและแผนพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงสี่ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เป้าหมายและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



๒๐ 
 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๕.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแผนพัฒนา 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการ โดยจัดทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันวิจัย 
และพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

๕.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแผนพัฒนา 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงสี่ปีข้างหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการ  
โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๘ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ๕.๙ คําพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขแดงท่ี ๖๑๘/๒๕๕๕  

กรณีนางพวงทอง พร้อมไท ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่  
เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๔/๒๕๕๑ 



๒๑ 
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 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นางพวงทอง พร้อมไท อดีตข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่เก่ียวกับ
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยมี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติ
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ ๒๑/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง รวมทั้งให้ดําเนินการ
อ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ได้รับมอบหมายน้ีจนกว่าจะเสร็จการ โดยมีการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องจัดส่งให้
ศาลปกครองเชียงใหม่มาโดยลําดับและต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิม รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓  
 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบว่า
ศาลปกครองเชียงใหม่มีหมายแจ้งกําหนดนัด ให้วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นวันน่ังพิจารณา 
ครั้งแรก และกําหนดนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษาคดี ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยนายก 
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปศาลตามกําหนดนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษา 
คดีดังกล่าว 
 บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๖๑๘/๒๕๕๕ แล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๕.๙ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๑๘/๒๕๕๕ กรณีนางพวงทอง 
พร้อมไท ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดําที่ ๑๘๔/๒๕๕๑ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาผลการสรรหาคณบดีและผูอํ้านวยการสถาบัน/สาํนัก 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาผลการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดี 
และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก รวม ๗ ตําแหน่ง โดยในวันประชุมดังกล่าว ตามข้อบังคับที่เก่ียวข้องกําหนดให้ 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก นําเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยและผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีอาจนําเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยก็ได้  
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบให้กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณา
ผลการสรรหาคณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก 



๒๒ 
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๒. เห็นชอบให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก นําเสนอ
วิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละไม่เกิน ๑๐ นาที 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

- วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร 
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร 
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด บุญชัย) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


